

Trễ kinh, đau bụng và chảy máu âm đạo là ba dấu hiệu thường gặp nhất ở người phụ nữ có tình trạng thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung xuất hiện với tỉ lệ từ 1%-2% trong tổng số những trường hợp mang thai. Vì một lý do nào đó, trứng rụng rơi vào tử cung bên ngoài hoặc do trứng di chuyển chậm hơn bình thường, trứng đã thụ tinh sẽ nằm lại bên ngoài tử cung và phát triển tại đó, khi đó có tình trạng thai nằm ngoài tử cung.



Nhiều nguyên nhân khiến thai lệch chỗ

Thông thường gặp nhất là thai ngoài tử cung ở vòi trứng, còn thai ở vị trí ngay chỗ nối giữa vòi trứng và tử cung (gọi là thai đèo nèo, thai sống hay thai góc tử cung) là nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán được sớm, gây mất máu nhiều và nhanh khi thai vỡ, nên những người đã từng có thai sau này.

Một số trường hợp viêm nhiễm sinh dục sẽ làm tử cung, vòi trứng và dẫn gây ra thai ngoài tử cung. Viêm nhiễm sinh dục thường do xuất hiện và phát triển âm thầm sau nạo phá thai và gây ra biến chứng này. Vòi trứng cũng có thể bị tắc hay hẹp do bệnh sinh học do một căn bệnh trước đó trên vòi trứng. Những người ở vùng bụng cũng có thể gây viêm dính (bên trong hay bên ngoài vòi trứng) và làm thay đổi hình dạng đi của vòi trứng (vòi trứng bị kéo dài, bị gấp góc...).

Nếu khi thai nằm bên trong vòi trứng, khi thai phát triển sẽ làm vòi trứng bị giãn to dần và căng phồng (gây đau thốnng xuyên vùng bụng dưới) và có thể bị rốn nọt (gây chảy máu ít, âm trong bụng). Khi thai có thể vỡ ra khi vỡt quá khả năng căng dẫn của vòi trứng, khi đó sẽ làm chảy máu nhiều trong ổ bụng.

Trốnng hóp này còn phải mất cấp cứu để cầm máu. Một số trốnng hóp khác, khi thai sẽ bị trốnng xuýt qua vòi trứng vào trong ổ bụng, tởo nên mất khi bên trong ổ bụng gây chảy máu muộn sau đó (gọi là huyết tở thành nang). Hiện hỏn, khi thai sẽ tở tiêu biến đi sau mất thỏ gian. Khi thai nằm ngoài tử cung sẽ khó có thể phát triển thành thai bình thốnng, để ngày tháng đởc vì không đởc cung cấp dinh đởng đởy đở cho thai phát triển. Khi thai sẽ vỡ ra và chảy máu, thỏ điỏm sẽ mất hay muộn tùy thuộc vào vị trí của khi thai.

Đỏnh nhân lỏn rỏi lỏn kinh nguyỏt

Trỏ kinh, đau bụng và chảy máu âm đỏ là ba dấu hiỏu thốnng gặp nhất ở nữ có tình trốnng thai ngoài tử cung. Đỏnh nhân có dấu hiỏu trỏ kinh, thỏ nỏc tiỏu cho thỏy dấu hiỏu có thai, thỏm chí có thể gặp các dấu hiỏu ổm nghén. Siêu âm vùng bụng sẽ thỏy có khi bên ổnh tử cung nhỏng không thỏy thai trong lòng tử cung dù xét nghiỏm máu (hay nỏc tiỏu) cho kết quả có thai.

Tuy nhiên, siêu âm có thể thỏy tình trốnng chảy máu trong ổ bụng. Chảy máu âm đỏ xuýt hiỏn muộn hỏn, thốnng là lỏng máu ít, đen sẽm và kéo dài. Có khi chảy máu xuýt hiỏn gỏn vỏi ngày có kinh làm cho nữ ở ổnh lỏm thốnng là mình đang có kinh hay đang bở rong kinh. Thai phỏ còn bở đau bụng, thốnng là do tình trốnng căng dẫn của vòi trứng, đau bụng âm ổ ổ mất bên vùng bụng dưới rỏn, đau có thể giỏm tởm thỏi vỏi các thuộc giỏm đau nhỏng sẽ đau trỏ lỏi sau khi thuộc giỏm đau hỏt thỏi gian tác đỏng.

Hiện hỏn, có nữ ở ổ có cảm giác đau vùng vai, do có hiỏn thốnng tích tở đỏch hay máu trong ổ bụng, gây phỏn xỏ trên thỏn kinh vùng bụng và gây ra đau vai. Chú ý khi có tình trốnng vỏ vòi trứng, sẽ có cảm đau đỏ đỏi, da xanh xao và cảm giác mất lỏ hay ngỏt xỏu. Tình trốnng này sẽ ngày càng trỏm trốnng do máu chảy nhiều trong ổ bụng và không thể tở cầm đởc, có thể đỏn tỏi tở vong.

Nguyên tở đỏu trỏ là phải làm sao lỏy đi khi thai hỏc làm cho khi thai không tởp tởc phát triển sai vị trí và tở tiêu biến đi. Khi khi thai đã vỏ thì thốnng phải cắt bỏ vòi trứng. Nếu bởnh nhân chỏ còn lỏi mất bên vòi trứng thì vỏn còn khả năng có thai. Tuy nhiên, nữ ở lỏn sau vỏn bở thai ngoài tử cung thì có nhiều khả năng sẽ mất của vòi trứng còn lỏi.

Thời gian để có thai lại tùy thuộc vào tình trạng nội tử ngoài tử cung, tình trạng mất máu gây nhiễm huyết sắc khờ và phương pháp điều trị đã được sử dụng. Nguy cơ thai ngoài tử cung tái phát có thể trên 10%, tuy nhiên, còn tùy thuộc vào nguyên nhân, nếu do bệnh viêm nhiễm gây tắc hẹp vòi trứng thì khả năng này khá cao. Khả năng bệnh vô sinh hoặc khó có thai xảy ra nếu có hai vòi trứng đã từng bị thai ngoài tử cung bám hoặc đã bị cắt bỏ.

Đề phòng thai ngoài tử cung

Chị em phụ nữ nên giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt tốt, nhất là trong giai đoạn sau sinh và cho con bú, sử dụng các biện pháp phòng tránh thai, hạn chế nạo phá thai. Ngoài ra, nên đi khám thai sớm khi phát hiện hoặc nghi ngờ có thai (thường trước 10 tuần hoặc có các dấu hiệu ảm đạm) hoặc khi bị đau bụng hay ra máu bất thường vào giai đoạn sớm của thai kỳ.

Khám phụ khoa định kỳ và khám phụ khoa ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ viêm sinh dục để được điều trị thích hợp. Phụ nữ mang thai khi đi khám bệnh dù bất kỳ bệnh lý gì cũng nên thông báo cho bác sĩ và nhân viên y tế về tình trạng có thai của mình

Theo Thúc sĩ – bác sĩ Đặng Lê Dung Học (Bệnh viện Hùng Vương) /

<http://www.nld.com.vn/20090329113715700P0C1050/luu-y-thai-ngoai-tu-cung.htm>